



ทำยากก่อนด้วย...อย่ามั่งง่าย

ยางพารา...พืชเศรษฐกิจที่สำคัญตัวหนึ่งของบ้านเรา โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคเหนือกับอีสานแล้วมีความหวังกับพืชตัวนี้เป็นอย่างมาก

แต่...สถานการณ์และราคามันมิได้เป็นอย่างที่คิด อยู่ในภาวะตกต่ำยาวนานและต่อเนื่อง ชาวสวนยางจึงพากันหาทางลดต้นทุนการผลิต และหาทางสร้างมูลค่าเพิ่มในการตลาด เพื่อความอยู่รอด

ชาวสวนยางอีสานจึงหันมาผลิตยางก้อนถ้วยเพราะการผลิตยางแผ่นดิบต้นทุนสูง เนื่องจากอุปกรณ์ราคาแพง อาทิ ถังรวบรวมน้ำยาง ตะกวดถาดหรือตะกวดดับ เมโทรแลค เครื่องจักรรีดยาง บ่อล้างยาง รดตากยาง และโรงทำยางแผ่น หากประเมินพอสังเขปยางแผ่น 1 กิโลกรัม จะต้องลงทุนประมาณ 5 บาท

ผิดกับ...ยางก้อนถ้วย ซึ่งต้นทุนต่ำ ท่าง่าย ใช้น้ำน้อย ประหยัดค่าแรงแถมยังขายได้เร็วกว่ายางแผ่นเพราะยางก้อนถ้วยเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับยางแท่ง

(...ยางก้อนถ้วย คือยางที่ทำให้จับตัวกันเป็นก้อนในถ้วยรับน้ำ

ยาง ก้อนยางจะมีสีขาว แล้วจะค่อยๆคล้ำขึ้น ความชื้นจะลดลงผกผันกับสียาง เมื่อทิ้งไว้หลายวัน แบ่งเป็น 3 ประเภทตามระดับความชื้น คือ สด หมด แห้ง)

ยางก้อนถ้วยสด...เป็นยางที่มีอายุ 1 ถึง 3 วัน ปริมาณความชื้นอยู่ที่ระดับ 45 ถึง 55 เปอร์เซ็นต์ ผิวจะขาวจนถึงขาวขุ่น เมื่อกดหรือสัมผัสจะนุ่ม คั้นตัวได้เร็ว และจะมีของเหลวหรือน้ำเซรุ่มไหลออกมาจากภายใน

ยางก้อนถ้วยหมด...อยู่ในระดับต่อจากสด คือ 4 ถึง 7 วัน ความชื้นอยู่ที่ 35 ถึง 45 เปอร์เซ็นต์ ผิวของก้อนยางขาวขุ่นจนถึงสีน้ำตาลอ่อน เมื่อกดหรือสัมผัสจะมีความนุ่มเล็กน้อยจนถึงกึ่งแข็ง ก้อนยางเริ่มแห้งโดยไม่มีของเหลวไหลออกมา

ส่วน...ยางก้อนถ้วยแห้ง มีอายุมากกว่า 15 วันขึ้นไป ปริมาณความชื้นน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ผิวของก้อนยางมีสีน้ำตาลเข้ม มีความแห้งและแข็ง

ยางก้อนถ้วยเป็นวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อเป็นยางเครพ (Creper) โดยผ่านเข้าเครื่องจักรรีดเครพเข้ารีดยางที่ผ่านขั้นตอนี้จะมีลักษณะติดกันเป็นผืนยาวตามปริมาณของยางที่ป้อนเข้าเครื่อง คุณภาพที่ได้มาตรฐานความหนาจะจำกัดไม่เกิน 8 มิลลิเมตร

และ...ลายบนผืนยางต้องเป็นดอกที่ชัดเจน เพื่อให้ยางแห้งเร็ว มีความยืดหยุ่นดี...

คุณภาพของยางเครพยังมีการแจกแจงละเอียดลึกลงไปอีก ไล่ระดับการตรวจสอบกันลงไปเป็นลูกกระนวด ซึ่งก็จะเป็นตัวกำหนดราคาของยางก้อนถ้วยด้วย...

...อยากได้เงินมากคุณภาพก็ต้องเยี่ยม ทำยางก้อนถ้วยก็อย่าให้ห่วยแตก...!!

ดอกสะแบง